

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ QUỲNH VÂN,
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ
về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm**

Sáng ngày 27/4/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm. Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo: các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ngãi; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và Ủy ban nhân dân 13 huyện, thị xã, thành phố; hơn 140 đại biểu là đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ.

Tại buổi đối thoại đã có 15 lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ đề cập đến các vấn đề như: tiếp cận nguồn vốn vay; giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch; việc ươm mầm khởi nghiệp cho các ý tưởng đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo; tạo điều kiện về quy trình thủ tục, nguồn lực cho các hợp tác xã (HTX) thành lập mới; việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xuất khẩu sản phẩm; cơ chế về mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ; việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động; cơ hội tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp; cơ chế về chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác;

việc chuyển đổi số doanh nghiệp khởi nghiệp; bố trí công tác phù hợp cho cán bộ Đoàn quá tuổi; kinh phí hỗ trợ cho cán bộ cơ sở,...

Các vấn đề nêu ra đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trực tiếp trả lời, giải thích, đưa ra biện pháp, giải pháp, phương hướng khắc phục theo nhiệm vụ, thẩm quyền. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

Vấn đề khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng trong phụ nữ, thanh niên hiện nay là nhu cầu thiết thân, chính đáng và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện và tập trung giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu về vật chất, tinh thần cho đời sống của phụ nữ, thanh niên.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, thanh niên có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với phụ nữ, thanh niên, học sinh, sinh viên của tỉnh còn hạn chế. Nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp chưa đầy đủ, còn tâm lý coi trọng bằng cấp; giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận lao động, nhất là ở nông thôn, miền núi chưa thích nghi với môi trường lao động công nghiệp, khó khăn trong hình thành tác phong công nghiệp; trình độ, kỹ năng nghề còn yếu. Chất lượng dạy nghề ở các cơ sở đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp; cơ chế phối hợp ba bên “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” chưa chặt chẽ. Công tác dự báo, thông tin về cung - cầu thị trường lao động chưa sát và kịp thời. Công tác giải ngân, đối ứng, bố trí vốn vay về giải quyết việc làm chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, chỉ chiếm 23% trên tổng lực lượng lao động.

Để giải quyết những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Rà soát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, thanh niên, trong đó cần tập trung vào nội dung triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thân của phụ nữ, thanh niên là khởi nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết liên quan của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với thực tiễn, lợi ích, nguyện vọng của đại đa số cử tri, trong đó có phụ nữ, thanh niên. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

3.1. Chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 27/11/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình, đề án gắn với các chủ trương, chính sách lớn về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ, thanh niên có nhiều cơ hội việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng tại địa phương. Trong đó, lưu ý tập trung chỉ đạo một số nội dung chủ yếu sau:

3.2. *Về giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp; việc wom mầm khởi nghiệp cho các ý tưởng đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo; việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình khởi nghiệp:*

- Xây dựng các đề án, chương trình để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức hoạt động có hiệu quả Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ đạo tập trung nghiên cứu, xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách và các hình thức phù hợp để hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nhất là các sản phẩm đoạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo của tỉnh, quốc gia.

- Chỉ đạo định hướng sản xuất, kinh doanh gắn với nhu cầu của thị trường và ứng dụng hiệu quả những thành quả khoa học công nghệ; tăng cường tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm (*kể cả trong nước và xuất khẩu*), trên cơ sở liên kết bền vững, hiệu quả “6 nhà”. Rà soát, đề xuất các dự án, đề án sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với thế mạnh của từng địa phương để ưu tiên phân bổ vốn từ ngân sách địa phương và khi Trung ương bố trí vốn theo các chương trình mục tiêu. Chú trọng việc kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường như: dự án nông nghiệp công nghệ cao; du lịch dịch vụ, các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng vào các địa phương ven biển của tỉnh, nhất là các dự án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, tăng tính trải nghiệm cho du khách, hài hòa lợi ích của cộng đồng địa phương. Tổ chức khảo sát, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, góp phần kích hoạt các ý tưởng khởi nghiệp có tính sáng tạo.

- Chỉ đạo nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Quảng Ngãi phát triển sản phẩm số trọng điểm của tỉnh, góp phần quan trọng hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Quảng Ngãi. Trước mắt, hỗ trợ phát triển tối thiểu 02 - 03 nền tảng công nghệ số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đưa vào sử dụng trước năm 2025.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm khởi nghiệp theo mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao nhận thức cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là, chú trọng công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại để giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp đạt tiêu chuẩn vào hệ thống phân phối lớn trên cả nước (*Central Group, Co.opmart, Vinmart, chuỗi cửa hàng Vinmart*).

3.2. Về tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

- Chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về các nguồn vốn, các nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp để tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp, bảo đảm đáp ứng cơ bản được nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện của tỉnh; hướng dẫn, tư vấn cho phụ nữ, thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để tạo thuận lợi về khởi nghiệp.

- Quan tâm chỉ đạo xem xét, bố trí thêm nguồn tín dụng để phụ nữ, thanh niên có cơ hội thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn vay khởi nghiệp, học nghề, giải quyết việc làm với lãi suất ưu đãi.

3.4. Về quy trình thủ tục:

- Chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đất đai (*giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...*), quy hoạch đầu tư, lĩnh vực thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là phụ nữ,

thanh niên hoàn thành các thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai và phát triển các dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao. Trường hợp nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc thì nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện bảo đảm theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; trong đó, quan tâm hướng dẫn cụ thể về thủ tục chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng các loại cây khác nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

- Chỉ đạo hướng dẫn, tiếp nhận thực hiện quy trình xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, xuất xứ sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; giới thiệu về công nghệ bảo quản, giúp kết nối với các chuyên gia về bảo quản nông sản để phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp có thể tiếp cận và áp dụng.

3.5. Về dạy nghề, giải quyết việc làm:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch 106/KH-UBND, ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hiệu quả công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, thanh niên nông thôn, bảo đảm nguồn lao động có chất lượng tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong điều kiện thực tế, gắn kết chặt chẽ việc đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao, ổn định đời sống.

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, giúp người lao động, nhất là phụ nữ, thanh niên, sinh viên lựa chọn và quyết định học nghề, tiếp cận việc làm phù hợp; có chính sách đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên và các ý kiến của thanh niên, phụ nữ tại buổi đối thoại, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh, đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, nghiên cứu tham mưu ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*đồng gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy*) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

4. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên các cấp

- Tiếp tục khẳng định và nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp với phụ nữ, thanh niên trong khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm. Chủ động phối hợp với ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn nghề, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tạo việc làm, xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ. Thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp trong phụ nữ, thanh niên.

- Phối hợp hướng dẫn phụ nữ, thanh niên về các thủ tục pháp lý, việc tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi; hỗ trợ kết nối các sản phẩm khởi nghiệp tham gia trưng bày tại các hội chợ, ngày hội, phiên chợ khởi nghiệp và giới thiệu tham gia các cuộc trưng bày sản phẩm khởi nghiệp cấp vùng hoặc toàn quốc.

5. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát những nội dung, vấn đề có liên quan đến các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, phụ nữ, thanh niên để kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường đối thoại về các vấn đề liên quan đến nguyện vọng, nhu cầu thiết thân của đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ. Trong công tác cán bộ, cần lưu ý việc trao đổi, bàn bạc, thống nhất và có văn bản đề nghị với tổ chức đoàn, hội cấp trên trước khi quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cấp huyện, xã qua vị trí công tác khác.

6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc việc bố trí công tác phù hợp cho cán bộ Đoàn các cấp quá tuổi theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản đề nghị, trao đổi, thống nhất với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước khi quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh qua vị trí công tác khác.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm; thúc đẩy tinh thần tự lực, vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo. Phối hợp, định hướng cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về mô hình khởi

nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, nhất là trong hoạt động giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm khởi nghiệp, thông tin về các cơ sở dạy nghề chất lượng cao, thông tin thị trường lao động, việc làm.

8. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

9. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này, kịp thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (b/c),
- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Ban Nội chính Trung ương (b/c),
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Y tế; Tài chính; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ngãi,
- Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- C, PCVP Tỉnh ủy; P. Tổng hợp,
- P. DVCQ và ĐT, BDVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Minh Tuyên